

Bản Trình Bày Sự Kiện

LÀM SAO PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VỚI NHỮNG CÁ NHÂN CÓ BỘ ĐÔI GIÁC QUAN BỊ HƯ HẠI

Những cá nhân có bộ đôi giác quan bị hư hại, cần phải dùng tới những giác quan về sờ mó (xúc giác) và hít ngửi (khứu giác) để nhận thấy người, vị trí và đồ vật trong môi trường của họ. Những cá nhân đó có thể hãy còn một phần nào thị giác và/hay thính giác, dù vậy họ vẫn phải dựa vào những giác quan sờ mó hay hít ngửi để xác nhận những gì họ đã trông hay nghe thấy. Sự xác nhận này còn trở nên quan trọng hơn nữa trong những hoàn cảnh mới hay với những người mới.

Điều cần là phải hỏi người trong gia đình hay trong cơ sở đã quen biết với cá nhân có bộ đôi giác quan bị hư hại, để biết người này thích được tiếp xúc như thế nào. Những điểm sau đây là vài điều chỉ dẫn tổng quát để cung cấp một sự phối hợp hành động cho có kết quả.

1. Sờ lên vai người đó để báo hiệu có sự phối hợp hành động sắp tới.
2. Tự giới thiệu mình bằng cách ra dấu cho biết tên (dùng ngón tay ra dấu chữ đầu tên mình trong tư thế thuộc về một điểm riêng biệt độc nhất của mình như là tóc, đồng hồ, mắt kính, nụ cười v.v...) hoặc ngửi cổ tay mình để thấy mùi hương/đầu xúc/nước hoa đặc biệt của mình hay bằng một đồ vật đặc biệt (như là chùm chìa khóa, nữ trang, giấy lung v.v...)
3. Sờ mó vào người đó với đôi bàn tay ấm áp để tránh một phản ứng dấy này.
4. Sờ mó vào người đó một cách cách cứng chắc và sâu vào chỗ có xương (như ở vai, đầu gối, cùi chõ) để tránh kích động quá đáng người đó. Rất nhiều cá nhân có bộ đôi giác bị hư hại rất nhạy cảm về xúc giác và dễ bị kích động quá đáng.
5. Nếu người với bộ đôi giác quan bị hư hại, có khó khăn để chế ngự bệnh bộc phát, ta nên tránh sờ chạm nhẹ và bất thần vì cách sờ chạm này sẽ kích động quá đáng người đó và có thể làm sảy ra bệnh bộc phát. Đối với những cá nhân có chứng bệnh liệt não, cách sờ mó nhẹ và bất thần có thể làm xẩy ra những động tác phản ứng không thích hợp. Sờ mó sâu và cứng chắc khiến cho hệ thống thần kinh trở nên thư thái thay vì bị kích động quá đáng.

Những bản trình bày sự kiện này là để cho cả hai bên gia đình và chuyên viên xử dụng khi phục vụ những cá nhân có bộ đôi giác quan bị hư hại. Thông tin trong bản sự kiện áp dụng cho những học sinh từ 0-22 tuổi. Mục đích của bản trình bày sự kiện là để cung cấp những thông tin tổng quát về một vấn đề riêng biệt. Tin tức đặc biệt cho một cá nhân học sinh có thể được cung cấp qua chương trình trợ giúp chuyên môn cho cá nhân của CDBS (Dịch Vụ Cho Người Điếc-Mù của Cali). Bản Sự Kiện chỉ là một điểm xuất phát cho những thông tin kế tiếp.